

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/๒๗๐๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส คนใหม่

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๕๐๓/๑๖๑๕

ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. ประวัติ นายวัลเดมาร์ ไมริญ กงซัลวีส

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. รับทราบการเปิดทำการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งได้เปิดไว้เป็นการชั่วคราว โดยปรับชื่อเรียกสถานทำการทางกงสุลจาก สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองปอร์โต เป็น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอร์โต และปรับชื่อเรียกตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์จาก กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองปอร์โต เป็น กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอร์โต

๒. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลเดมาร์ ไมริญ กงซัลวีส (Mr. Valdemar Meirinho Gonçalves) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส สืบแทน นายรุย นูนู มาร์คีช รีเบยรู (Mr. Rui Nuno Marques Ribeiro) กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้ง นายวัลเดมาร์ ฯ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ฯ จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลชุมชนไทยในพื้นที่ได้ เนื่องจากเมืองปอร์โตเป็นเมืองสำคัญอันดับสองรองจากกรุงลิสบอน และเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการส่งออกสินค้าที่สำคัญของสาธารณรัฐโปรตุเกส รวมทั้งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนกลไกการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปรตุเกสในมิติต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน และเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งร่างสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ดังกล่าวมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นพร้อมกันกับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรณีการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th